



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

<http://nsw-rsc.ricethailand.go.th>

54 หมู่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 โทร 056-802645, 056-802646 ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 เดือน สิงหาคม ปี 2560



เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์การ เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยกลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) ระบบควบคุมภายใน และการตรวจรับรองระบบกลุ่ม ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ในการอบรมครั้งนี้ รวม 14 กลุ่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกร สำหรับการประเมินเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างฯ ณ เรือนรมไม้รีสอร์ท อ.เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้รวม 200 คน



ทำไมต้องปลูกข้าวที่รับรองพันธุ์

“ ข้าวว่าข้าวพันธุ์นี้ โรคแมลงไม่กวน รวงแน่น ได้ผลผลิตเยอะ ”

“ ข้าวว่าข้าวพันธุ์นี้ เป็นข้าวอายุสั้น เมล็ดข้าวยาวสวยด้วย ลองซื้อมาปลูกไหม ”

ช่วงนี้เกษตรกรเริ่มหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อทำการเพาะปลูกรอบใหม่ ซึ่งมีการสอบถามมายังเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่อาจเกษตรกรได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านตามข้อความที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีชื่อพันธุ์ที่หลากหลาย และมีพันธุ์ข้าวที่เรียกกันว่า กข81 โดยเข้าใจว่าเป็นพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ที่กรมการข้าวให้การรับรองพันธุ์แล้ว ซึ่งจากข้อมูลการรับรองพันธุ์ข้าว กข ของกรมการข้าวในช่วงนี้ให้การรับรอง ถึง กข75 เท่านั้น การที่เกษตรกรปลูกข้าวที่ไม่มีข้อมูลการรับรองพันธุ์ อาจพบปัญหาที่ส่งผลเสียต่อการผลิตข้าวในฤดูกาลนั้นได้ ฉบับนี้มีข้อเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองพันธุ์ และพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้รับการรับรองพันธุ์

พันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองพันธุ์	พันธุ์ข้าวที่ไม่ได้รับการรับรองพันธุ์
-ทราบแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวชัดเจน มีข้อมูลพันธุ์ข้าวคุณสมบัติของพันธุ์ข้าว	- ไม่ ทราบแหล่งที่มา หรือคุณสมบัติของพันธุ์ข้าว
-สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประจำพันธุ์ เช่น อายุข้าว ทรงต้น สีใบ การออกดอก ลักษณะรวง รูปร่างเมล็ด ปริมาณผลผลิต ความต้านทานต่อโรคข้าว หรือแมลงศัตรูข้าว ฯลฯ เพราะมีการนำพันธุ์ข้าวที่ขอรับรองพันธุ์เพาะปลูกในพื้นที่แปลงของศูนย์วิจัยข้าว และแปลงเกษตรกรในหลายๆ พื้นที่ หลายฤดู และเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ความต้านทานต่อโรคแมลงศัตรูในแต่ละพื้นที่	- ไม่ สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประจำพันธุ์ โดยเฉพาะเรื่องความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว เพราะไม่มีการเก็บข้อมูล หรือการศึกษาทดลองปลูกในพื้นที่ บางครั้ง พันธุ์ข้าวที่ไม่รับรองพันธุ์อาจมีความอ่อนแอต่อโรค แมลงศัตรูในพื้นที่ หากเพาะปลูก อาจเกิดความเสียหายจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตจำหน่าย

พันธุ์	ชั้นพันธุ์ / ราคา(บาท) / กก.	การจำหน่าย
ปท1(แล้ง60)	ขยาย / 17 บาท /กก.	มีจำหน่าย
กข31 กข41	ขยาย / 16 บาท /กก. จำหน่าย / 15 บาท /กก.	สอบถามปลาย เดือนตุลาคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการชาวนา

โทร 056-802645 - 646 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 54 ม.2 ต.กลางแดด อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ โทรสาร 056-802645-46 e-mail :nsw_rsc@rice.mail.go.th

